
BORGARRÁÐ 13. september 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa um samskipti 
Reykjavíkurborgar við Félagsbústaði eftir álit umboðsmanns Alþingis  - R18090090

Óskað er eftir afriti af samskiptum milli Félagsbústaða og velferðarsviðs frá því álit 
Umboðsmanns Alþingis 5544/2008 var birt. 


